

Source :

ข่าวหุ้น

61156343

Date : 15 พ.ค. 2561 Page : 1,27

No :

SUPER มีลุ้นปันผลพิเศษ หลังตั้งอินฟราซัพพอร์ตปีนี้

SUPER ลุ้นปันผลพิเศษ หลังตั้งกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์ในปี "จอมทรัพย์" ลั่นเงินทุนแน่น พร้อมลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม 698 MW ฟาก SGP เตรียมเทรดพาร์ใหม่ 50 สตางค์วันที่ 17 พ.ค.นี้ ย้ำรายได้ปีนี้โต 15% และ 7 หมื่นล้านบาท

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์



จอมทรัพย์ โลจายะ

SUPER

บล็อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยในงานสัมมนา "สุดยอดหุ้นพื้นฐานแน่น ลุยตลาดพลังงานแดนเอเชีย" ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับไออาร์

เน็ตเวิร์ค ว่า แผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์) เบื้องต้นจะขายกองทุนฯ ได้ในช่วงประมาณไตรมาส 3-4 ปีนี้ ซึ่งจะนำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) กำลังการผลิต 118 เมกะวัตต์ (MW) เป็นสินทรัพย์เข้ากองทุน มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท

โดยขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างรอทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ หากก.ล.ต.ดำเนินการได้แล้วเสร็จ

กระบวนการในส่วนของบริษัทจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ และน่าจะเปิดขายกองทุนในช่วงปลายไตรมาส 3/2561 หรือต้นไตรมาส 4/2561 โดยเม็ดเงินที่ได้จากการตั้งกองทุนฯ จะนำมาใช้จ่ายหนี้สินประมาณ 3,500 ล้านบาท และรองรับแผนการลงทุนโครงการพลังงานของบริษัทในอนาคต

ขณะเดียวกันทางบริษัทยังมีโอกาสบันทึกกำไรพิเศษจากการขายกองทุนฯ เช่นกัน ส่วนจะนำมาจ่ายเงินปันผลพิเศษหรือไม่นั้นยังคงไม่สามารถตอบในขณะนี้ได้ เพราะถือเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับการศึกษาและตัดสินใจของบอร์ดบริษัทและทางผู้ถือหุ้น SUPER

นายจอมทรัพย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วประมาณ 750 MW ซึ่งเป็นสัดส่วนลงทุนของ SUPER ประมาณ 85% และยังคงอยู่ในระหว่างก่อสร้างทั้งโซลาร์ฟาร์ม สหกรณ์และโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติมในอนาคต ทำให้ SUPER ยังสามารถนำสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ เพิ่มได้ต่อเนื่อง

โดยหากอิงสินทรัพย์ที่นำเข้ากองทุนฯ

ครั้งนี้จำนวน 118 MW เท่ากับบริษัทยังสามารถนำสินทรัพย์เข้ากองทุนได้อีกถึง 7 ครั้ง และเป็นรูปแบบเหมือนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTS GIF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ที่เติมสินทรัพย์เข้ากองทุนได้ต่อเนื่อง

ส่วนแผนลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามขนาดกำลังผลิต 698 MW เบื้องต้นโครงการนำร่อง 25 MW จะก่อสร้างในเดือน ต.ค.นี้ ใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี ส่วนที่เหลือจะก่อสร้างภายใน 3-4 ปี เพราะถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าลงทุนสูง จึงต้องใช้เวลาทยอยดำเนินการ ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในพลังงานลมเวียดนามอยู่ 51% คาดใช้เงินลงทุน 70 ล้านดอลลาร์ต่อ 1 MW และคิดเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 2.5 ล้านดอลลาร์

โดยมีโอกาสทำรายได้สูงถึง 70 ล้านดอลลาร์ต่อ MW เพราะเวียดนามมีกระแสลมดีกว่าไทย จึงเท่ากับภาพรวมทั้งโครงการ 698 MW จะทำรายได้สูงถึง 7,000-8,000 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็นรายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 3,500 ล้านดอลลาร์ ประกอบกับตามสัญญาของโครงการแล้ว SUPER ยังมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น (ภายหลัง COD) ไปได้จนถึงระดับ 100% และอยู่ในระหว่างมองหาโอกาสเข้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนาม

อ่านต่อหน้า 29

SUPER

(ต่อจากหน้า 28)

อีก 400 MW

ด้านเม็ดเงินลงทุน ขอยืนยันว่า SUPER มีความพร้อม เนื่องจากมีทั้งเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน เช่น ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 5.5 พันล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ประมาณ 89% ของรายได้ หากอิงฐาน EBITDA เพียงแค่ 80% เท่ากับมีกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) ถึง 5 พันล้านบาท

ขณะเดียวกันบริษัทยังได้เงินระดมทุนจากการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และยังเตรียมออกหุ้นกู้ ภายใต้วงเงิน 3.6 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ที่ระดับ 4.2% ขณะที่ดอกเบี้ยบริษัทอยู่ที่ 5.5% จึงทำให้ภาระการเงินของบริษัทหลังออกหุ้นกู้ลดลงพร้อมกับเพิ่มกระแสเงินสดให้บริษัท ซึ่งหุ้นกู้ล็อตแรกที่จะออกช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้ประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น จากปัจจัยทั้งหมดทำให้ SUPER มั่นใจว่าจะมีฐานเงินทุนรองรับโครงการพลังงานลมเวียดนามแน่นอน

ส่วนกรณีที่ดินเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โดยช่วงรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ได้เข้าซื้อหุ้น SUPER ไปแล้วถึง 1,250 ล้านหุ้น ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นแล้วประมาณ 14% ซึ่งตามเป้าหมายอยากถือหุ้นเพิ่มจนถึงระดับ 20% แต่หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นสนใจขายหุ้นออกมา ก็คงขึ้นอยู่กับระดับราคาที่เหมาะสมหรือไม่ และตนสามารถหาเงินทุนรองรับการซื้อหุ้นได้หรือไม่

“ตามเป้าหมายผมอยากได้หุ้น SUPER ถึงระดับ 20% เพราะผมมองว่าปี 2561 คือช่วงปีที่ SUPER เข้าสู่การ Transformation (เปลี่ยนแปลง) ทางธุรกิจอีกครั้ง จากเดิมงบบริษัทเคยขาดทุนก็พัฒนาจนมีกำไรเติบโต และล่าสุดปีนี้ยังมีแผนตั้งกองทุนฯ ออกหุ้นกู้ออกมา รวมถึงธุรกิจพลังงานบริษัทที่กำลังโต จึงทำให้ผมเชื่อมั่นในบริษัท” นายจอมทรัพย์ กล่าว

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 412 ล้านบาท ปรับลดลง 18% จากช่วงปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 504 ล้านบาท ทั้งนี้ มีปัจจัยหลักเนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศไปเป็นส่วนใหญ่

จึงเป็นผลให้ในไตรมาส 1/2561 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียง 20.105 ล้านบาท ลดลง 76% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน

SGP หนุนพาร์ใหม่ 17 พ.ค.นี้

นายศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมี จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2561 ในเบื้องต้นทางบริษัทคาดว่าจะมีกำไรรายได้โตขึ้น 15% จากงวดปี 2560 ที่มีรายได้รวมจำนวน 5.96 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงหนุนจากการที่บริษัทเดินหน้าบุกตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ประกอบกับลูกค้ายังคงมีความต้องการใช้ LPG เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันในงวดปี 2561 ทางบริษัทยังได้บันทึกผลตอบแทนโครงการโรงไฟฟ้าในพม่าเข้ามาถึง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 230 MW (ถือหุ้น 36%) ซึ่ง COD ไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 และโครงการขนาด 10 MW (ถือหุ้น 33%) ที่ล่าสุดเริ่ม COD ไปในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

ส่วนกรณีที่บริษัทประกาศแตกมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เป็น 0.50 บาท จากเดิม 1 บาท คาดว่าจะส่งผลให้มีสภาพคล่องหุ้นดีขึ้น ทั้งนี้ ล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. รายงานว่า หุ้น SGP ได้เปลี่ยนแปลงพาร์ใหม่เป็น 0.50 บาท และจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.นี้

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2561 ของบริษัทที่มีกำไรสุทธิเหลือ 100 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.143 ล้านบาท เนื่องจากราคา LPG ในช่วงไตรมาสแรกปี 2560 อยู่ในช่วงเพิ่มขึ้น แต่ในงวดไตรมาส 1/2561 ราคา LPG ได้ปรับตัวลดลงประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ ทำให้ส่งผลกระทบต่อบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในงวดไตรมาส 2/2561 ผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาสแรก เพราะถึงแม้ราคา LPG จะปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา แต่จะส่งผลบวกให้บริษัทมีต้นทุนเทร็ดดิง LPG ลดลงด้วยเช่นกัน ขณะที่กำไรขั้นต้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง จึงช่วยหนุนให้งบไตรมาส 2/2561 มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้

โดยบริษัทยังมีแผนบุกตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายได้ เช่น ที่จีนปัจจุบันทำ

ตลาดในส่วนของจีนตอนใต้และมีคลังก๊าซ 2 แห่ง รวม 3 แสนตันไปแล้ว จึงมีแผนทำตลาดในจีนตอนเหนือ โดยอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งอาจใช้ทั้งวิธีเข้าไปซื้อกิจการหรือลงทุนด้วยตัวเอง เพราะถือเป็นตลาดที่ดีและเพิ่มการเติบโตในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสนใจทำตลาดในมาเลเซียตะวันตกมากยิ่งขึ้น หลังจากเริ่มทำตลาดไปตั้งแต่ปี 2560 ควบคู่กับตลาดหลักในมาเลเซียตะวันออก เนื่องจากตลาดมาเลเซียตะวันตกมีขนาดที่ใหญ่กว่าตะวันออก ล่าสุดอยู่ในระหว่างสร้างคลังสินค้า 3,000 ตัน คาดจะแล้วเสร็จไตรมาส 3/2561 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนดำเนินงานลดลง

ขณะเดียวกัน บริษัทจะพยายามเพิ่มยอดขายในตลาดสิงคโปร์ยิ่งขึ้น ด้วยการใช้วิธีเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ และให้ความสนใจตลาดเกิดใหม่อย่างมหาสมุทรอินเดียที่มีการเติบโตระดับสูง และมีแผนทำธุรกิจ LNG จะร่วมกับพันธมิตรอย่างบริษัท กพฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATI) โดยจะให้เห็นความชัดเจนในช่วงปี 2562 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตและมีการบริหารงานคล้ายกับธุรกิจ LPG ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ■